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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 10/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

และออนไลน์ระบบ ZOOM 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม (Onsite) 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ที่ปรึกษา 
3. ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
4. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ 
5. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
6. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
7. นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
8. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
9. นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 
10. นายสาโรจน์ อนันตอวยพร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 
12. ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
13. นายพีระวิทย์ กล่่าค่า แทน  ผศ.อิทธิพล  โพธิพันธ์ 
14. นางสาววารุณี  มีมุ่งบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Onsite) 
1. ผศ.ไพศาล สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

                                                                  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5. ผศ.ดร.นที ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

                                                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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6. นางสาวพรศิริ แสนตุ้ม แทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

7. นายวรท ภู่นพคุณดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
8. นางสุวรรณี ประดิษฐ กองพัฒนานักศึกษา 
9. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
10. นางสาวศศิชา เครือกนก กองพัฒนานักศึกษา 
11. นางสาวโชติรส เชื้อจันอัด กองพัฒนานักศึกษา 
12. นางสาวยุพดี ภุมมาลา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. นายจิตรกัณฐ์ วรรณประเสริฐ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
14. นางสาวนาตาชา โชติสวัสดิ ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
15. นายกฤติน ศุภชัยอนันต์ อุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผู้มาประชุม (Online) 
1. ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ 
3. ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ กรรมการ 
4. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข่า กรรมการ 
5.   รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย ์ กรรมการ 
6.   ผศ.ดร.นาถรพี   ตันโช กรรมการ 
7.  ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Online)  
1. ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ่าเริญกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3.  รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. นายนิธิพันธ์ บุญเพ่ิม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะการแพทย์บูรณาการ  
5. ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. นางยุพา มาระสุตร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
7. นางธิดารัตน์ โสดา ผู้ช่วยผู้อ่านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
8. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
9. นางกรุณา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 
10. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝ่ายท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองพัฒนานักศึกษา 
11. นางน้่าอิง มาลัย  หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย  

                                                                  กองพัฒนานักศึกษา 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 10/2565            3 

12. นายวรชาติ กลสัตยสมิต แทนหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  กองพัฒนานักศึกษา 

13. นางสาววณิชชา นึกชัยภูม ิ ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 
14. นายวราวัศน์ พิรธนาพัฒน์ด่ารง นายกองค์การนักศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. ศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ 
2. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.45 น 
 ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา (ดร.ชุมพล พรประภา) 
กล่าวเปิดประชุมและด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       - ไม่มี - 

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                   
       เนื่องจากเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษาติดภารกิจ จึงมอบให้ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางสาววารุณี  มีมุ่งบุญ) ปฏิบัติหน้าที่แทน  
    - แจ้งจ่านวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา  
ครั้งที่ 10/2565 จ่าแนก ดังนี้                                  
  1) คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ่านวน 13 ราย ทางออนไลน์ 
จ่านวน 9 ราย ลาประชุม 1 ราย 
      2) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ่านวน 7 ราย ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา และทางออนไลน์ จ่านวน 12 ราย ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัย/ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กองพัฒนานักศึกษา/ผู้แทนผู้น่านักศึกษา 
   3) ผู้น่าเสนอข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ่านวน 8 ราย ประกอบด้วย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กองพัฒนานักศึกษา  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

  - ในวาระนี้ขอแจ้งการให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยจากศิษย์เก่า ดังนี้ 
     นางสาวยุพดี ภุมมาลา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุนเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนชนิดแผ่น มูลค่า 45,000 บาท จ่านวน 1 เครื่อง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง มูลค่า 5,000 
บาท และสนับสนุนงานเดิน-วิ่งการกุศล 45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาร์ฟมาราธอน 2021 
    นายจิตรกัณฐ์ วรรณประเสริฐ ศิษย์เกา่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนงานเดิน-วิ่ง 
การกุศล 45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาร์ฟมาราธอน 2021 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 9/2565    
                       เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565  

  จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพุธ 
ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท่ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  
ซึ่งมีประเด็นส่าคัญในการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี เรื่อง มติ การด าเนินการ 

3 เรื่องสืบเนื่อง 
-   3.1 รายงานการด่าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพ 

ของศิษย์เก่า นายอินทนนท์ ปัญญาโสภา  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เจ้าของบริษัท 
Grappik Digital  และ Mr.Mengleng Ven 

- นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือก 
ให้เข้าฝึกงานกับส่านักงานส่งเสริมการค้า  
ในต่างประเทศ ณ กรงุเวียนนา สาธารณรฐัออสเตรีย  

 
รับทราบ 

 
- ควรรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน ไว้เป็นคลังข้อมูลและ
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 
เ พ่ือให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สามารถศึกษาข้อมูลและได้เห็นต้นแบบ
ที่ดี และเป็นการสร้างแรงผลักดันให้ก้าว
ไปสู่ผู้ประกอบการในอนาคตได้ 

     3.2 รายงานข้อมูล Campus Life  
ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
คือ กิจกรรม Mass Zone ซึ่งเป็นการจัดพื้นที่ 
ให้นักศึกษาของคณะได้ท่ากิจกรรมร่วมกัน  
เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี เป็นต้น  

รับทราบ - ขอให้แต่ละคณะได้น่าข้อมูลการจัด 
Campus Life ให้กับนักศึกษา และ
รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
- ขอให้กองพัฒนานักศึกษาจัดพ้ืนที่
ส่วนกลางเพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้นักศึกษา
แต่ละคณะรวมถึงศิษย์เก่า ได้จัดกิจกรรม 
Campus Life ร่วมกัน 
- ขอให้มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออ่านวย
ความสะดวก ในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 

4 
 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานสรุปผลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ และการเตรียมความพร้อม
ในการด่าเนินงานโครงการกระจายความรู้สู่ 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO 
2023 ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 
แบบผสมผสาน (Onsite-Online) ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

รับทราบ - ขอให้นักศึกษาทุกคณะได้เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี 
และต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ได้ 
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วาระท่ี เรื่อง มติ การด าเนินการ 
 4.2 รายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง  
ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎร่าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

 

รับทราบ - ขอให้รายงานข้อมูลการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ กีฬาระหว่างคณะ  
กีฬาทีส่่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 
รวมถึงรางวัลต่างๆ ที่ได้รับจากการ 
เข้าร่วมแข่งขัน ให้ที่ประชุมรับทราบ 
   

 4.3 รายงานการด่าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษาเพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ชมรมราชมงคลจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

 

รับทราบ - ควรมีการท่าแบบสอบถามส่าหรับ
นักศึกษา เพ่ือให้ทราบว่านักศึกษา 
ได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมจิตอาสา และรายงานให้ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไม่มี – 
 

  

6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 แจ้งก่าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 10/2565   
ในวันพฤหัสบดีที่  1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และออนไลน์ระบบ ZOOM 
 

 
รับทราบ 

 
-มอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งก่าหนดการ
ประชุม ให้คณะกรรมการทราบ 

 ทีป่ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565  
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 ประธานฯ ขอให้ติดตามข้อมูลที่ได้น่ามาเสนอต่อที่ประชุม ว่ามีการขับเคลื่อนสู่วิธีการในการ
ด่าเนินการอย่างไรบ้าง และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ อาทิเช่น 

 - ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ที่ศิษย์เก่าสามารถเข้ามา UP DATE ข้อมูลและแก้ไขได้ 
 - แผนการจัด Campus Life ในระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา 

 - การขับเคลื่อน QS Stars ไปสู่ระดับ 5 ดาว การ Upskill/Reskill ให้กับอาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  
และนักศึกษาปัจจุบันที่หารายได้พิเศษระหว่างเรียน  
  ศิษย์เก่า  
                   - นางสาวยุพดี ภุมมาลา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรสภาพ ส่าเร็จการศึกษาปี 2547 รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าขณะที่ศึกษาอยู่นั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย และส่งผลงาน Project เข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรับงาน
และได้งานระหว่างเรียน และเมื่อส่าเร็จการศึกษาแล้ว ไดเ้ข้าท่างานเป็นวิศวกรโรงงาน , Mechanical Engineer 
และ Sale Engineer ให้กับหลายบริษัท ซึ่งได้รับประสบการณ์ในการท่างาน  ได้เรียนรู้การบริหารจัดการงาน 
บริหารจัดการคน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และน่ามาปรับปรุงพัฒนาการท่างานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
และจากปรัชญาชีวิตที่ว่า “หากเราชนะตัวเองได้ เราจะชนะทุกอย่างบนโลกนี้ได้  คุณพยายามที่จะเป็นสิ่งไหน
และคุณใช้ความพยายามนั้นอย่างเต็มที่ คุณจะได้เป็นสิ่งนั้น” ด้วยความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน และ
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีเงินหนึ่งร้อยล้านบาท ภายในอายุ 45 ปี และสามารถท่าได้เพียงอายุแค่ 40 ปี 
โดยปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท รวม 3 บริษัท  ได้แก่ 
   บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักส์ จ่ากัด ประกอบธุรกิจน่าเข้าส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม ประเภทเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและให้ค่าปรึกษา และงานบริการด้านวิศวกรรม 
   บริษัท สแกมเบีย จ่ากัด ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และประกอบ
เครื่องจักรส่าเร็จรูปที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
   บริษัทโรงกลึงสยาม จ่ากัด ประกอบธุรกิจโรงกลึง กัด ไส มิลลิ่ง และประกอบชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม 
  ทั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการ
ท่างาน สามารถยืนอยู่บนสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ ในการนี้ จึงขอฝากข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทาง 
การด่าเนินการเพ่ือพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 - การเสริมสร้างวิชาที่เป็นความรู้ที่ได้จากนอกห้องเรียน น่ามาสอนในห้องเรียนเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 - การสร้างแรงบันดาลใจและการก่าหนดเป้าหมายของชีวิต เมื่อเรียนแล้วจะไปท่าอะไร 
 - การมีนักจิตวิทยามาร่วมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเชิงคุณภาพ และเชิญผู้มีความรู้
ความช่านาญในศาสตร์ด้านต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
 - การจัดสถานที่ฝึกงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้คัดเลือกศิษย์เก่าเข้ามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความส่าเร็จ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

ออนไลน์ในรูปแบบ TikTok ความยาว 5 – 7 นาที เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และยังเป็นช่องทางให้ผู้สนใจอยากเข้ามา
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น  
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 - ควรมีศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ มาร่วมกับบริษัทของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย 
และควรเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษาเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการด่าเนินงานส่งเสริมและ 
รองรับงาน Startup 

 - ขอให้แต่ละคณะได้จัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงถึงจุดเด่นและภาพลักษณ์ของคณะ  
เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการดึงนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมมากขึ้น 

 - ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างอาจารย์ผู้สอนหลายๆ ท่าน  
ที่มีความรู้ในแต่ละสาขาวิชาและเชิญศิษย์เก่าหรือผู้มีความรู้ เช่น Production, ไฟแนนซ์, การคิดต้นทุน  
มาด่าเนินการสอนร่วมกัน เป็น Case Study และแลกเปลี่ยนมุมมอง  

      - นอกจากการสอนให้บัณฑิตเป็นคนดี ควรสอนศาสตร์ให้ดูคนเป็นด้วยในการเลือกคนเข้า
ท่างานที่มีความซื่อสัตย์  นอกเหนือจากมีความสามารถ ขยัน สามัคคี ท่างานเป็นทีม และต้องรู้จักท่างานเป็นทีมด้วย 

 ประธานฯ ขอให้เชิญศิษย์เก่าที่เคยมาน่าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสรรค์
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ประมาณเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์) และคัดเลือกศิษย์เก่า จ่านวน 5-6 คน เข้าร่วมพูดคุย
กับประธานฯ ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  ศิษย์เก่า 
       - นายจิตรกัณฐ์ วรรณประเสริฐ  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

ส่าเร็จการศึกษาปี 2554 รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าขณะที่ศึกษาอยู่นั้น ได้เข้าร่วมท่ากิจกรรมกับสโมสร
นักศึกษาของคณะ ท่าให้ได้รู้จักเพ่ือนต่างสาขามากขึ้น เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน คอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
ในเรื่องของการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังท่างานหารายได้พิเศษระหว่างเรียนซึ่งเป็นโครงการ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และยังช่วยคณะในการจัดบูทออกแบบตกแต่งสวนในงานนิทรรศการงานต่าง ๆ  จึงได้รับ
ประสบการณ์มากมาย และเมื่อส่าเร็จการศึกษาได้ท่างานกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ท่าธุรกิจเกี่ยวกับ 
การออกแบบและจัดสวน โดยท่าหน้าที่ดูแลตกแต่งภูมิทัศน์ภายในอาคาร ซึ่งท่างานได้สักระยะหนึ่ง ก็ต้องเข้ารับ
การเกณฑ์ทหารที่จังหวัดลพบุรี  หลังจากนั้นมีความคิดที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง จึงเริ่มต้นจากท่าธุรกิจเล็ก ๆ 
โดยเปิดร้านขายดอกไม้ซึ่งมีคุณยายเป็นผู้คอยสนับสนุนเงินทุนในการท่าธุรกิจ จากนั้นได้ขยับขยายต่อยอดพัฒนา
ธุรกิจขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งนี้ ได้ชักชวนเพ่ือนๆ และรุ่นน้องเข้ามาร่วมท่างานด้วย ซึ่งที่ผ่านมาต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ 
เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการงาน เช่น การค่านวณต้นทุน การเสียภาษี เป็นต้น แต่เมื่อเวลา 
ผ่านไปได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น  จึงท่าให้การบริหารจัดการงานค่อยๆ ดีขึ้นตามล่าดับ โดยปรับ
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท รวม 2 บริษัท ได้แก่ 
   บริษัท ละมุน ฟลาวเวอร์ แอนด์การ์เด้น จ่ากัด ประกอบกิจการด้านออกแบบและ
บริการจัดสวน งานระบบสปริงเกอร์ งานออกแบบและตกแต่งสวนแนวตั้ง ต้นไม้จริงและต้นไม้ประดิษฐ์ จัดงานอีเว้นท์  
งานตกแต่งพร๊อพ ตกแต่งสถานที่  
   บริษัท ละมุน แพลนส์ แอนด์ ฟาร์มส์  จ่ากัด ประกอบกิจการด้านปลูกและจ่าหน่าย
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ส่าหรับงานตกแต่งสวนและงานอีเว้นท์ จ่าหน่ายและจัดหาวัสดุการเกษตร 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 10/2565            8 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
       - มหาวิทยาลัยควรจัดท่าหลักสูตรระยะสั้น ที่ท่าให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจ 
เช่น การค่านวณต้นทุน การเสียภาษี การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของวิชาศึกษาท่ัวไป 
  - ควรเชิญศิษย์เก่าที่ประสบปัญหาในการท่าธุรกิจ ได้มาน่าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ 
เพ่ือจะไดร้่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป  
  - ควรจัดท่าคลิปวิดีโอสั้นๆ ให้ศิษย์เก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท่าธุรกิจ  ที่ต้องประสบ
กับปัญหา/อุปสรรคในด้านต่างๆ และมีวิธีอย่างไรบ้างที่สามารถก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ จนท่าให้ธุรกิจประสบ
ความส่าเร็จ เพ่ือจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแบบอย่างในการที่จะก้าวไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

  ศิษย์ปัจจุบัน 
                - นางสาวนาตาชา โชติสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด-การจัดนิทรรศการและ
การตลาดเชิงกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้ท่างานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
ซึ่งจะเลือกท่างานที่ไม่กระทบกับการเรียนมากนักและเอ้ือต่อการท่างานเมื่อส่าเร็จการศึกษาแล้ว  โดยเลือกท่างาน 
ในโครงการ “U2T มหาวิทยาลัยสู่ต่าบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน”  ซ่ึงโครงการฯ (เฟสที่ 1) ท่าหน้าที่เป็น
ผู้จัดท่าข้อมูลให้กับชุมชนต่างๆ และน่าข้อมูลบันทึกลงในระบบ  รายได้อยู่ที่ 5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 
การท่างาน 11 เดือน  และ (เฟสที่ 2) ได้ใช้ทักษะความรู้ด้านการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Photoshop ในการ
ออกแบบเพจ/เฟสบุ๊ค /ป้ายไวนิล ให้กับแต่ละชุมชน รายได้อยู่ที่ 9,000 บาท/เดือน  ทั้งนี้ ยังได้รับคัดเลือกเป็น 
1 ใน 3 นักศึกษาไมซ์จากทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมการจัดประชุม จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
    ส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวดในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
ไม่ได้รับรางวัล แต่ได้รับประสบการณ์และความรู้เพ่ิมมากข้ึนจากคนที่มีประสบการณ์ในวงการออกแบบ 
   เข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO 2022  ซึ่งเป็น 1 ในนักศึกษาที่ได้รับ
คะแนนสูงสุด 10 อันดับ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,741 คน และเป็น 1 ในนักศึกษา 
ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 อันดับ ระดับประเทศจากการเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติบัตรจากท่าน 
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   เข้าร่วมจัดท่าสื่อแนะแนวของมหาวิทยาลัย โดยท่าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทุกคณะ 
ในการบรีฟนักแสดง เพ่ือให้การถ่ายท่าออกมาตรงตาม Story Board และอยู่ในขอบเขตระยะเวลาที่ก่าหนด 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้าชมสื่อแนะแนวของมหาวิทยาลัยแล้ว จ่านวน 9,431 ครั้ง) 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - การจัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์ความยาวไม่ควรเกิน 9 นาที/ตอน  โดยจัดท่าประมาณ 3-5 ตอน 
เพ่ือให้มีความน่าสนใจและน่าติดตาม  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  มอบกองพัฒนานักศึกษาด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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 3.2 รายงานข้อมูล Campus Life และสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายในให้กับนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2565 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 มติที่ประชุม ขอให้แต่ละคณะได้น่าข้อมูลการจัด Campus Life ให้กับนักศึกษา
ของคณะ และการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 มติที่ประชุม ขอให้คณะน่าข้อมูล 
การแข่งขันกีฬาภายในคณะ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ  
      ในวาระการประชุมนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้จัดกิจกรรม Campus Life ให้กับนักศึกษาของคณะ 
โดยเชื่อมโยงให้นักศึกษาได้ท่ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งท่าให้นักศึกษารุ่นพ่ี รุ่นน้อง ได้รู้จักกัน รวมถึงได้รู้จักอาจารย์
ภายในคณะมากขึ้น ทั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมการปรับพ้ืนที่บริเวณหน้าคณะท่าให้เกิดความสวยงาม (บูรณาการวิชา+จิตอาสา) 
โดยให้โจทย์กับนักศึกษาได้ร่วมกันคิดและออกแบบสร้างสรรค์งานการจัดท่าสวนของคณะ และมีอาจารย์ผู้สอน
เข้ามาช่วยแนะน่าปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากนั้นนักศึกษาก็ช่วยกันด่าเนินการจนส่าเร็จ 
ตามแผนที่วางไว้  ผลที่ได้ท่าให้นักศึกษาเกิดความรัก ความห่วงแหน ความเป็นเจ้าของ เกิดการมีส่วนร่วม และ
ท่าให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้น 
  2) กิจกรรม Arch Community  (เครือข่ายสังคม พ้ืนที่ทดลอง+การบูรณาการงานวิจัย 
บริการวิชาการ กับการเรียนการสอน) เป็นกิจกรรมที่ใช้พ้ืนที่ของคณะเป็นพ้ืนที่ทดลองในการท่ากิจกรรม  ได้แก่ 
การปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม  การจัดท่าของที่ระลึกจ่าหน่ายเพ่ือเป็นการสร้างรายได้  การรณรงค์คัดแยกขยะ   
การจัดพ้ืนที่ให้นักศึกษาได้มาท่ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ร้องเพลง เป็นต้น 
  3) กิจกรรม Arch Cup (ความร่วมมือ+กิจกรรมกลุ่ม) ด่าเนินการโดยสโมสรนักศึกษาของคณะ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาประจ่าปีของคณะ  โดยจะมีการจัดแข่งขันกีฬาสากลหลายหลายประเภท ได้แก่ แบดมินตัน 
เทเบิลเทนนิส บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล และแชร์บอล  ทั้งนี้ จะด่าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเป็น 
ตัวแทนของคณะ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา “บัวน้่าเงินเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นต่อไป จากกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ 
ท่าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องภายในคณะ และส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับนักศึกษาของคณะด้วย 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่านวณงบประมาณในการด่าเนินการจัดสภาพแวดล้อม 
ภายในคณะทั้งจ่านวนวัสดุอุปกรณ์ จ่านวนคนช่วยงาน วันเวลาที่ท่า เพ่ือของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และ
ขยายการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมไปยังคณะและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

 มติที่ประชุม รับทราบ มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ 

 3.3 รายงานข้อมูลการจัดบริการสถานการกีฬาและประเภทกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัย
จัดให้บริการแก่นักศึกษา 

         ประธานฯ ขอให้น่าวาระที่ 3.3 รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานการจดับริการใหค้ าปรึกษาทางด้านจิตใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  
MIND COUNSELING RMUTT @ คลินิกก าลังใจ 

 ประธานฯ ขอให้น่าวาระท่ี 4.1 รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ประจ าปี 2566  
      ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท่าก่าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการ
นักศึกษา ประจ าปี 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และออนไลน์ระบบ ZOOM 
รายละเอียดดังตาราง 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1 ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 

2 พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 

3 อังคารที่ 7 มีนาคม 2566 

4 อังคารที่ 4 เมษายน 2566 

5 อังคารที่  2 พฤษภาคม 2566 

6 อังคารที่  6 มิถุนายน 2566 

7 อังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 

8 อังคารที่  8 สิงหาคม 2566 

9 อังคารที่ 5 กันยายน 2566 

10 อังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 

11 พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 

12 อังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  16.40 น. 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      นางสาววารุณี  มีมุ่งบุญ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


